



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
22 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมืองว่า สร. มีการเตรียมพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชน แต่ขอให้ผู้ชุมนุมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ยังเกิดขึ้นอยู่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus

- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองโดยยึดหลัก “สวม - ห่าง - ล้างมือ” คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการทำความสะอาดส้วมสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว เน้นทำความสะอาดจุดที่ต้องสัมผัสบ่อย ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ ก๊อกอ่างล้างมือ กลอนประตูหรือลูกบิด และลงทะเบียนไทยชนะทุกครั้ง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

- เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยสถานการณ์วันที่ 21 ต.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย โอมาน 1 ราย โมร็อกโก 1 ราย โปรตุเกส 1 ราย และชูดานใต้ 3 ราย เข้าพักในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้และรพ.ทางเลือก ผู้ป่วยสะสม 3,709 ราย หายป่วยเพิ่ม 4 ราย รวมหายป่วย 3,495 ราย ยังรักษาในรพ. 155 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

- พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตชด.13 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อส.และผู้นำท้องถิ่น ตั้งจุดเฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาติแนวชายแดนไทย-เมียนมาอย่างเข้มข้น ป้องกันการลักลอบเข้าประเทศไทย

ประเด็นผลกระทบ

1. การอนุญาตให้ต่างชาติเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, js100, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, workpointtoday)

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญเย็นธิ โฆษก ศบค. แถลงผลประชุม ศบค. ว่า ที่ประชุมรับทราบ 7 เรื่อง ได้แก่ 1.การเดินทางเข้าราชอาณาจักรของคณะมนตรีแห่งรัฐ และรมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเข้าพบนายกฯ เรียบร้อยแล้ว 2.การอนุญาตให้ลูกเรือสัญชาติบริติชและสัญชาติเช็ก เข้าราชอาณาจักรทางน้ำ เดินทางมาเรียบร้อยแล้ว 3.การเปิดให้นักท่องเที่ยวพิเศษเข้าประเทศ ชุดแรกจากจีน 39 ราย ทั้งหมดอยู่ในมาตรการกักตัว 14 วัน จึงจะเดินทางท่องเที่ยวได้ 4.การอนุญาตให้สายการบินบินแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ 5.อนุญาตให้เรือยอชต์เดินทางเข้าราชอาณาจักร 60 ลำ แต่ต้องมีมาตรการกักตัวบนเรือ 14 วัน ตรวจคัดกรองหาเชื้อ 3 ครั้ง 6.การอนุญาตให้ลูกเรือต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องยอมรับมาตรการกักตัว 14 วัน ก่อนลงเรือเดินทางกลับประเทศ และ 7.ผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเข้าประเทศไทย โดยต้องกักตัวแบบ Wellness Quarantine ขณะนี้มีคนเข้ามา 1,428 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, js100

- นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษชาวจีนกลุ่มแรก 39 ราย จากการตรวจเบื้องต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่มีไข้ จะต้องกักตัว 14 วัน และรอการตรวจอย่างละเอียดต่อไป ยืนยัน บ.ท่าอากาศยานไทย มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและมีการประสานการทำงานกับ สร. หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวว่า สสจ.ขอนแก่น ได้กำหนดแผนเตรียมเสนอเป็นจังหวัดที่จะขอรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการรักษา (Medical Bubble)

2. ข้อเสนอการลดระยะเวลากักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, workpointtoday, js100)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดเผยว่า กำลังหารือข้อเสนอให้ลดการกักกันตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน แต่จะต้อง

ประเด็นข่าว

พิจารณาว่าจะดำเนินการมาตรการทางสุขภาพอย่างไรได้บ้าง จะดำเนินการเร็วที่สุดเพื่อให้การดูแลทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพเดินควบคู่กันไป
-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ยังไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม ทั้งนี้ จากที่ประชุมของ สส. เมื่อ 20 ต.ค. 2563 ได้ให้ความเห็นว่า การกักตัว 14 วันดีที่สุดใน การกักตัว 10 วัน คุมได้เพียง 95%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอินโฟเควส, ฐานเศรษฐกิจ, js100, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงข้อเสนอของกรมควบคุมโรค ให้ลดเวลากักตัวเหลือ 10 วัน ว่า สส. มีความพร้อมแต่ยังติดปัญหาบางส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังพิจารณาปรับปรุงมาตรการคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน และย้ำว่า ทุกประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยว ซึ่งประเทศที่มีการควบคุมการระบาดที่ดีจะพิจารณาลดหย่อนให้มากขึ้น สำหรับไทยยังคงมีมาตรการควบคุมโรค มีการเฝ้าระวังในส่วนของผู้ที่ลี้ภัยเข้าเมืองตามแนวชายแดน ส่วนการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ศบค. พิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับแนวคิดลดวันกักตัวของกรมควบคุมโรค ระบุว่า หากการดำเนินการไม่ผ่านขั้นตอนมาตรฐานการวิจัยทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแน่นอน และการนำคนที่ถูกกักตัวเป็น 1,000 คน ไปสวอบ 5 วัน และเจาะเลือด 2 วัน โดยไม่ผ่านขั้นตอนมาตรฐานการวิจัยทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ถือเป็นกรณีศึกษาหลักจริยธรรมทางการแพทย์ การวิจัยในมนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, js100, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointtoday)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า มติที่ประชุม ศบค. ให้จัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมกรมพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม แต่มีความจำเป็นในการเชื่อมต่อระหว่างภาคส่วนต่างๆ ส่วน พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา นอกจากนี้ อนุญาตเพิ่มจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้าชมกีฬา โดยสนามกีฬากลางแจ้ง เซียร์เสียงดัง เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 50% และเซียร์เสียงไม่ดัง เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 70% ส่วนสนามกีฬาในร่ม เซียร์เสียงดัง เช่น มวย เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 30% และการเซียร์เสียงไม่ดัง เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 50%

4.ความคืบหน้าผู้ติดเชื้อที่ อ.แม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผู้ป่วยโควิดชาวไทย 2 ราย ที่รักษาตัวในรพ.แม่สอด ขณะนี้หายป่วยกลับบ้านได้แล้ว คงเหลือรักษาในรพ.แม่สอด 5 ราย เป็นชาวเมียนมา ขณะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ยังคงมีแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางมาจาก กทม. และพื้นที่ใกล้เคียง รวม 100 คน เดินทางกลับบ้านเกิด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผู้จัดการ, nationtv, efinancethai, tnnthailand, MCOT)

- ญี่ปุ่น นักวิจัยพบไวรัสโควิดแพร่เชื้อได้นาน 9 ชั่วโมงบนผิวหนังของมนุษย์ นานกว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 5 เท่า
- เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 91 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 57 ราย อีก 34 รายติดเชื้อจากต่างประเทศ เจ้าหน้าที่วางแผนตรวจสอบโรคให้เสร็จใน 2 สัปดาห์ว่าสถานบันเทิงในกรุงโซลยังเป็นแหล่งแพร่เชื้ออยู่หรือไม่
- อินเดีย นักวิจัยอินเดียพัฒนาชุดตรวจโควิด 19 ทำจากกระดาษ ต้นทุนถูก และสามารถทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง คาดว่าจะผลิตเพื่อใช้งานทั่วประเทศได้ในเร็วๆ นี้
- ไอร์แลนด์ จะกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์
- เมียนมา ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 945 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,306 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 38,502 ราย
- สเปน เตรียมประกาศเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่ หลังเผชิญกับการระบาดรอบ 2 คาดว่าผู้ติดเชื้อจะเกิน 1 ล้านรายในสัปดาห์นี้
- สิงคโปร์ อาจคลายล็อกดาวน์เฟส 3 ภายในสิ้นปีนี้ หากผู้ติดเชื้อภายในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ ควบคู่กับการเพิ่มการตรวจคัดกรองและติดตามกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น
- จีน บริษัทผลิตวัคซีนเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิดที่ปักกิ่งและอู่ฮั่น เมืองต้นตอการระบาด
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 41,454,887 ราย เสียชีวิต 1,135,584 ราย รักษาหาย 30,850,668 ราย ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐฯ 8,459,041 ราย อินเดีย 7,597,063 ราย บราซิล 5,251,127 ราย รัสเซีย 1,431,635 ราย และ สเปน 1,015,795 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ บทบรรณาธิการ

-สถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทยยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากการระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีการลักลอบข้ามแดน รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ขณะที่รัฐบาลเตรียมจัดหาวัคซีนหลายแนวทาง ทั้งการจูงล่องหน้จากต่างประเทศและสนับสนุนการผลิตวัคซีนภายในประเทศ ซึ่งแม้จะเป็นความหวังให้กับคนไทย แต่ยังมีหลายปัจจัยที่ต้องควบคุมและขจัดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โดยนอกจากการร่วมมือป้องกันตนเองแล้วทุกภาคส่วนต้องทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อให้ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้หากเกิดการระบาดระลอก 2

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ

-แม้อัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตจะห่างออกไปเรื่อยๆ แต่ไม่มีใครรู้ว่าโควิด 19 จะอยู่อีกนานแค่ไหน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งเศรษฐกิจและการเมือง รัฐบาลต้องรับมือ จัดการอย่างเท่าทัน บนหลักกฎหมายที่ถูกต้องและชอบธรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-อย.สหรัฐฯ ตรวจจอบผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยจากการใช้วัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกาเสร็จแล้ว และจะอนุญาตให้กลับมาทดลองทางคลินิกในสหรัฐฯ ได้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ แต่อย.สหรัฐฯ ยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้ การทดลองวัคซีนของแอสตราเซนเนกาได้เริ่มขึ้นอีกครั้งในสหราชอาณาจักร, บราซิล, แอฟริกาใต้ และอินเดีย ด้านเจ้าหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน กล่าวว่า จีนสามารถผลิตวัคซีนต้านโควิด 19 จำนวน 610 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ และจะขยายกำลังการผลิตในปีหน้าเพื่อรองรับความต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระเจ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งกรมมีมติให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร สธ. ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรสุขภาพ สภาวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล เข้าร่วมในพิธี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรคุดยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สธ.

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การยกระดับหลักประกันสุขภาพ" ว่า การลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ขณะเดียวกัน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องทำให้เกิดความเท่าเทียม สำหรับเป้าหมายที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สำคัญอีกประการ คือ "30 บาท รักษาทุกที่ คนไทยต้องเป็น VIP ในทุกรพ."

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ย้ำว่า แนวทาง "30 บาท รักษาทุกที่" จะเน้นการรับบริการปฐมภูมิเป็นลำดับแรก เริ่มใน กทม. ก่อน หากเป็นไปได้จะขยายไปทั่วประเทศ ต่อมาคือการกระจายอำนาจให้เขตฯ ดำเนินการตามบริบทในพื้นที่ ส่วนการปรับปรุงสิทธิประโยชน์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับคนไทยทุกคน ภาพที่จะเกิดขึ้น คือ คนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรี สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบให้ประชาชนสิทธิบัตรทองรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในระบบบัตรทองที่ได้ใกล้เคียงเครือข่ายบริการ นำร่องในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 1 พ.ย.นี้ โดยการให้บริการจะแบ่งเป็นเขตพื้นที่บริการสุขภาพ จัดกลุ่มเครือข่ายบริการ มีศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. แต่ละเขตเป็นแม่ข่ายเชื่อมต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ

นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างเร่งจัดวางระบบและเปิดรับหน่วยบริการเข้าร่วมเครือข่ายแต่ละพื้นที่ ซึ่งต่อไปในการลงทะเบียนสิทธิจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม นอกจากหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการรับส่งต่อแล้ว ยังมีรายชื่อหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่าย 10-20 แห่ง ที่ประชาชนสามารถไปรับบริการได้ นอกจากนี้ ยังร่วมกับ ธ.กรุงเทพ พัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปฯ เป๋าตัง

บรรจุข้าราชการรุ่นโควิด ระยะ 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รก.รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือ เรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด สธ. ที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด 19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 ระบุว่า 1.ให้ นพ.สสจ.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุ ดำเนินการได้ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2563 2.สป.สธ. จะจัดส่งบัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ผู้ตรวจราชการ นพ.สสจ. ผอ.รพท./รพท. ทางอีเมลล์ และให้หน่วยงานชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร 3.ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามตำแหน่งงานที่จ้างอยู่เดิม 4.รายงานผลการคัดเลือกให้ สป.สธ. ภายใน 17 พ.ย. 2563 5.ให้ผู้รับการคัดเลือกมารายตัววันที่ 25 พ.ย. 2563 และ 6.การบันทึกข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบระบบของกรมบัญชีกลาง และขอให้ทุกหน่วยงานออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เพิ่มค่าจ้างประจำของพนักงาน สธ. และจ้าง (ต่อเนื่อง) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันที่ 1 ต.ค. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2563

โครงการ TO BE NUMBER ONE

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า เวที TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 เป็นเวทีที่คนรุ่นใหม่จะได้แสดงความสามารถทางการเต้นอย่างไร้ขีดจำกัด สู่การพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดีและต่อยอดความฝันของตนเอง

ด้าน ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิและที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จัดการ

ประเด็นข่าว

แข่งขัน 3 รุ่น ตามกลุ่มอายุ คือ รุ่น JUNIOR อายุ 6-9 ปี รุ่น PRE-TEENAGE อายุ 9 -14 ปี และรุ่น TEENAGE อายุ 14 -22 ปี ใช้เพลง TO BE NUMBER ONE ขึ้นต้นเพลงการแข่งขัน ไม่กำหนดกรอบเพลงและทำเต้น เกณฑ์การตัดสิน 1.ความสามัคคีและความแข็งแรง 2.ความคิดสร้างสรรค์ ลีลาท่าเต้นที่โดดเด่น 3.อารมณ์และความสนุกสนาน 4.การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี 5.การแต่งกาย

จัดตั้งศูนย์ทดสอบอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ดร.ชุตินา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารฟังก์ชัน เพื่อรองรับการขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ มีการพิสูจน์ฤทธิ์ต่างๆ ทั้งในระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง ตลอดจนควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า จ.เลย พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 894 ราย มากสุดที่ อ.เมืองเลย 246 ราย อ.ภูกระดึง 155 ราย และ อ.หนองหิน 146 ราย เนื่องจากยังคงมีฝนตกในทุกพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ขอให้ประชาชนช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนที่พักอาศัย และป้องกันไม่ให้ยุงกัด

พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นางน้ำฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์ รอง นพ.สสจ.นครปฐม เปิดการอบรม การดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.นครปฐม ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ แก่ผู้แทนจาก อบต. และเทศบาลใน จ.นครปฐม ให้มีความรู้เรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แนวปฏิบัติรถฉุกเฉินผ่านพื้นที่ชุมนุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus, New18, สปริงนิวส์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ

-ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า จากการชุมนุมทางการเมืองปิดเส้นทางจราจร ทำให้รถฉุกเฉินไม่สามารถใช้เส้นทางปกติส่งผู้ป่วยฉุกเฉินได้ จึงออกประกาศคำแนะนำผู้ขับขี่รถฉุกเฉิน ดังนี้ 1.ติดตามสถานการณ์และข่าวการชุมนุม และสำรองเส้นทางรถล่วงหน้า 2.หากจำเป็นต้องผ่านหรือฝ่าเข้าไปในสถานที่ชุมนุม ขอให้ประสานศูนย์สั่งการหรือ 1669 เพื่อประสานสถานีตำรวจขอเส้นทางสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 3.ใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงตามความเร่งด่วนของผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ ช่วงสถานการณ์ชุมนุม ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินยังสามารถใช้บริการ 1669 ได้ตามปกติตลอด 24 ชม.

การดูแลสุขภาพพระสงฆ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนออนไลน์, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เขตฯ 9 จ.ชัยภูมิ โดยผลสำรวจพบพระสงฆ์ - สามเณรทั่วประเทศป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 28.5 ใน 5 โรคสำคัญ สธ.จึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคเอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจตา สุขภาพช่องปาก ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตรวจสุขภาพเท้า และตรวจรักษาโดยการฝังเข็ม และจะรวบรวมข้อมูลจัดทำสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนเชิงนโยบายดูแลสุขภาพพระสงฆ์ต่อไป แนะนำประชาชนใส่บาตรด้วยอาหารลดหวาน มัน เค็ม ช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรค

เทศกาลกินเจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, มติชนออนไลน์, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย แนะนำเลือกซื้ออาหารเจปลอดภัย สังเกตจากสัญลักษณ์ธงสีเหลือง และมีป้าย Clean Food Good Taste ถ้าพบอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ให้ส่งตรวจสอบการปนเปื้อนได้ ควรเลือกอาหารเจที่ปรุงประกอบจากอาหารแห้ง ธัญพืช และถั่วเมล็ดแห้งแทน เพื่อให้ได้โปรตีนทดแทนครบคุณค่าทางโภชนาการ ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อราโดยนำมาล้างซัดล้างสิ่งปนเปื้อนและปรุงสุกก่อนนำมาบริโภค เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยการกินข้าวกล้องแทนข้าวขาว หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง เครื่องกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับ อย. ได้ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจ โดยสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่าย พบว่าอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานมีแนวโน้มลดลง ดังนี้ 1.กลุ่มอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ พบ DNA เนื้อสัตว์ปนเปื้อน ร้อยละ 3.8 2.กลุ่มผักดอง พบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐานลดลงจากปีที่ผ่านมา 3.กลุ่มอาหารประเภทเส้น พบกรดซอร์บิก ร้อยละ 34.5 และสีอินทรีย์สังเคราะห์ในเส้นหมี่ซั่ว ร้อยละ 20 ซึ่งทั้ง 2 ชนิดไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารประเภทเส้น และ 4.กลุ่มพืชผักและผลไม้ กลุ่มเสี่ยงพบสารตกค้าง ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว ขึ้นฉ่าย พริกหวาน หัวไชเท้า ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ส่วนผลไม้สดกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ส้มและชมพู พบผักและผลไม้สดไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 20.8 การรับประทานอาหารเจที่เลียนแบบเนื้อสัตว์ ควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านที่มั่นใจ และต้องมีฉลากระบุ สถานที่ผลิต วันเดือนปี และเลขสารบบอาหารชัดเจน

ประเด็นข่าว

มาตรฐานคลินิกทันตกรรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.พรเชศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้คุมเข้มมาตรฐานคลินิกทันตกรรมทั่วประเทศ 5,764 แห่ง แยกเป็นคลินิกทันตกรรม 5,636 แห่ง และคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 128 แห่ง โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกปี กำหนดให้ต้องมีคุณภาพมาตรฐานครบทั้ง 5 ด้าน ตามที่ พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ กำหนด ประกอบด้วย 1.สถานที่สะอาด ปลอดภัย มีห้องให้บริการเป็นสัดส่วนมิดชิด 2.มีทันตแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ให้บริการ 3.บริการตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 4.มียาและเวชภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับ อย. และ 5.มีชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินเบื้องต้น

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำสังเกตคลินิกทันตกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 4 จุด ได้แก่ 1.ป้ายชื่อคลินิกใช้อักษรสีม่วงบนพื้นสีขาว ต้องมีเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดที่ป้ายชื่อร้าน 2.มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมปีปัจจุบัน ณ จุดบริการ 3.ทันตแพทย์ที่ให้บริการมีใบหน้าตรงกับรูปถ่ายที่แสดงหน้าห้องตรวจ และ 4.แสดงใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้น โดยตรวจสอบข้อมูลทันตแพทย์ได้จากเว็บไซต์ทันตแพทย์สภา และตรวจสอบคลินิกได้จากเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

พายุโซนร้อนโซเดล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, Innnews, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงส์นิวส์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, tnnthailand, ข่าวสด

-กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดล บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน วันที่ 25-26 ต.ค. จากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ตลอด 24 ชม.

เสียชีวิตจากวัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, tnnthailand, thaiPBS)

-นายคิม กังลิป รมช.เกาหลีใต้ เปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ 9 คนแล้ว รายล่าสุดเป็นชายวัย 70 ปีเศษ ป่วยเป็นพาร์กินสันและภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 1 วัน เจ้าหน้าที่เมืองแดกู เผยว่า ยังไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการเสียชีวิตเชื่อมโยงกับวัคซีน ต้องรอการตรวจสอบ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเมื่อเดือนก่อนว่า จะเพิ่มการฉีดวัคซีนในฤดูหนาวปีนี้อีกร้อยละ 20 ให้ครอบคลุมคน 30 ล้านคน เพื่อป้องกันระบบสาธารณสุขรับมือไม่ไหวจากผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่และโรคโควิด 19

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

